

Số: /UBND-VP3

Ninh Bình, ngày tháng 6 năm 2024

V/v tăng cường công tác quản lý,  
bảo tồn các loài chim hoang dã,  
di cư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, cải tạo cảnh quan, hỗ trợ thúc đẩy phát triển du lịch và định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

### 1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư, đặc biệt là Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

### 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo đơn vị chuyên môn hàng năm lập kế hoạch điều tra, cập nhật xác định vùng bảo vệ sinh cảnh các loài chim hoang dã, di cư và đề xuất giải pháp bảo vệ; Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã, chim hoang dã; Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, đầu tư trang thiết bị, dụng cụ chăm sóc, cứu hộ, giám sát các loài chim hoang dã; Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực để quản lý, bảo vệ, cứu hộ, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư.

Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài động vật hoang dã nói chung, chim hoang dã, di cư nói riêng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt vào mùa chim di cư (từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau).

Chỉ đạo các chủ rừng tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng tại gốc. Tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong phạm vi được giao quản lý. Tuyên truyền, hướng dẫn quy trình trồng và chăm sóc các loài cây xanh phù hợp với môi trường sống của các loài chim di cư, chim hoang dã, để các cơ quan, đơn vị địa phương áp dụng, phát huy giá trị các vùng chim di cư, chim hoang dã;

Chỉ đạo Cơ quan thú y và các cơ quan có liên quan tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý các bệnh, dịch có nguồn gốc từ chim hoang dã, di cư có nguy cơ lây lan, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, gia súc, gia cầm.

### **3. Công an tỉnh**

Chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi săn bắt, giết mổ, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ chim hoang dã, di cư trái phép. Trọng tâm là chỉ đạo tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường các hoạt động nghiệp vụ kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật về trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan như Kiểm lâm, Hải quan, Quản lý thị trường... thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

### **4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh**

Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới biên, cửa sông, cửa lạch, địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các trường hợp bẫy bắt, mua bán, vận chuyển trái phép các loài chim hoang dã, di cư theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, kinh doanh trái phép các loài chim hoang dã, di cư ở địa bàn.

### **5. Sở Giáo dục và Đào tạo**

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông tăng cường thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư; lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học trong các tiết học chính khóa, hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp, nhằm nâng cao nhận thức cho trẻ em, học sinh, học viên, qua đó tác động tới người thân và gia đình trong việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại các loài chim hoang dã.

### **6. Sở Tài nguyên và Môi trường**

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp

hành pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; phát triển các loài động vật hoang dã.

Tăng cường hướng dẫn các tổ chức quản lý, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thiên nhiên thực hiện bảo vệ và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, các vườn chim, sân chim và các vùng chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, trong đó chú trọng tác động đến đa dạng sinh học (các khu bảo tồn, khu di sản thiên nhiên, các vùng chim hoang dã, chim di cư), nhằm đảm bảo các dự án đầu tư hoạt động không ảnh hưởng đến giá trị đa dạng sinh học trên địa bàn.

## **7. Sở Tài chính**

Hằng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên để các sở, ban, ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, cứu hộ động vật hoang dã, chim hoang dã, di cư theo đúng quy định pháp luật.

## **8. Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch**

Tăng cường công tác quản lý trong quá trình tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao có thể ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài chim di cư trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu đánh giá tác động, xây dựng tiêu chí để hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực đến sinh cảnh sống của các loài chim hoang dã, di cư trong các sự kiện đông người, tổ chức bắn pháo hoa, hoạt động có sử dụng âm thanh, ánh sáng công suất lớn (loa đài, đèn led...).

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn du khách, các cơ sở kinh doanh du lịch vai trò, ý nghĩa của đa dạng sinh học, chim di cư, chim hoang dã đối với môi trường và hoạt động du lịch. Khi xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, các cơ sở kinh doanh du lịch sinh thái gắn với sinh cảnh có sự phân bố của các loài chim hoang dã, di cư sinh sống cần có phương án bảo vệ phát huy giá trị các vùng chim di cư, chim hoang dã.

## **9. Sở Thông tin và Truyền thông**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã, di cư nhằm nâng cao ý thức của người dân không tham gia các hoạt động săn, bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư và các sản phẩm của chúng bằng nhiều hình thức; Phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng việc cung cấp mạng internet, sử dụng nền tảng số Zalo, facebook, Tiktok, ... nhằm mục đích quảng cáo, mua bán, trao đổi các sản phẩm, công cụ săn, bắt, bẫy chim hoang dã, di cư (lưới, súng săn, súng tự chế,...).

## **10. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Tổ chức chính trị - xã hội**

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hội viên, đoàn viên, cộng đồng dân cư thực hiện nghiêm các quy định về bảo tồn các loài chim hoang dã.

## 11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, đặc biệt UBND cấp xã, phối hợp với các cơ quan chức năng Công an, Kiểm lâm, Quản lý thị trường,... tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững các vùng chim hoang dã, chim di cư hiện có trên địa bàn. Hàng năm, phối hợp cơ quan chức năng rà soát địa điểm có tiềm năng các loài chim di cư, hoang dã trú ngụ trên địa bàn, khuyến khích người dân tham gia bảo vệ, cải tạo cảnh quan thu hút các loài chim di cư, chim hoang dã.

Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao về săn, bắt, buôn bán, tàng trữ, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ các loài chim hoang dã, di cư; các phòng ban chuyên môn, chính quyền địa phương cấp xã và cơ quan thực thi pháp luật tổ chức ký cam kết cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chỉ đạo tích cực thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, trồng mới, trồng bổ sung các loài cây xanh phù hợp với môi trường sống các loài chim hoang dã, chim di cư, ưu tiên các vùng chim hoang dã, di cư hiện có, cải tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
  - Lãnh đạo UBND tỉnh;
  - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
  - Báo Ninh Bình;
  - Lưu: VT, VP3.
- LNT\_VP3\_CV59

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Song Tùng**